

QUẢNG BÌNH, 70 NĂM SÁNG MÃI NGỌN LỬA THI ĐUA YÊU NƯỚC

TRƯƠNG THỊ NGỌC

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc để kêu gọi toàn dân kháng chiến, kiến quốc. Đây là cuộc vận động chính trị rộng lớn, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng của toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng, cũng là mốc son quan trọng đầu tiên trong cả quá trình xây dựng và phát triển các phong trào thi đua yêu nước sau này. Nội dung Lời kêu gọi của Bác đã xác định: “Bốn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sỹ - nông - công - thương - binh, bất kỳ làm việc gì đều phải thi đua”. Bác giải thích: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã thể hiện sinh động tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một chân lý sáng ngời trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ đó đến nay, trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng có biết bao phong trào thi đua yêu nước, ngành ngành thi đua, người người thi đua trên các lĩnh vực đã xuất hiện những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, những điển hình xuất sắc, là những tấm gương tỏa sáng trong toàn xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực thi đua “chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”, góp phần xứng đáng cùng với cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải

phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong mỗi thời kỳ lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đề ra các mục đích thi đua và chỉ đạo sát với nhiệm vụ của từng giai đoạn đó: Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch, khắp nơi trong cả nước đã dấy lên phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua giành thắng lợi trong mọi mặt quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội, ngoại giao với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” nhằm thực hiện đạt được 3 mục đích của thi đua ái quốc là: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, đồng bào ở hậu phương ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; trong công nhân thi đua đạt “3 điểm cao” năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã sôi động ở nhiều nơi. Trong ngành quân giới thi đua sản xuất nhiều vũ khí phục vụ chiến trường; ngành giáo dục thi đua xóa nạn mù chữ; các chiến sỹ ở chiến trường thi đua giết giặc lập công. Phong trào thi đua tăng gia sản xuất tự túc, không dùng hàng ngoại đã trở thành ý thức tự giác của nhân dân là chủ trương xuyên suốt trong 9 năm kháng chiến chống Pháp.

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, nhiều phong trào thi đua đã xuất hiện; tiêu biểu như phong trào “Phát cao cờ Duyên Hải trong công nhân”, “Cờ Đại Phong trong nông dân”, “Cờ Ba nhất trong Quân đội”,



Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, phần thưởng chúc mừng học sinh Nguyễn Thế Quỳnh

Ảnh: T.N

phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng, “Phụ nữ ba đảm đang”...

Đã có các phong trào trong các ngành như: “5 dứt điểm” trong y tế; “Hai tốt” trong giáo dục, “5 xung phong” trong thanh niên, “6 điều Bác Hồ dạy” trong lực lượng công an, “3 cải tiến” trong cơ quan hành chính sự nghiệp, phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” của văn nghệ, “Xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ” của lực lượng vũ trang nhân dân, “Quyết thắng giặc Mỹ” của bộ đội giải phóng miền Nam, “Bám đất giữ làng” của đồng bào vùng giải phóng miền Nam...

Bác Hồ dạy: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch” và thường gạch dưới những dòng đưa tin về “Người tốt, việc tốt” trên báo chí và giao Viện Huân chương thẩm tra đề trình Chính phủ xét khen thưởng kịp thời và Bác gửi tặng Huy hiệu của Người.

Hòa chung phong trào thi đua của cả nước, 70 năm qua Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã một lòng, một dạ nguyện trung thành với

Đảng, với Tổ quốc và Bác Hồ kính yêu, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước và truyền thống cách mạng kiên cường, quật khởi đã vượt qua mọi khó khăn thử thách và luôn nỗ lực vươn lên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cách mạng cả nước.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước, quân và dân Quảng Bình với tinh thần yêu nước, yêu quê hương nồng nàn, đã đứng lên chiến đấu kiên cường, anh dũng để đánh trả quân thù.

Quân, dân Quảng Bình đã thi đua tiến công địch trên mọi mặt trận, từng bước tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, lập công ngày càng lớn với nhiều trận thắng vang dội. Trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi đường làng, ngõ xóm là trận địa diệt thù, tạo nên những chiến công vang dội

gắn liền với nhiều địa danh ở hầu hết các địa phương trong tỉnh tiêu biểu như: Xuân Bò, Ninh Châu, Sen Bằng, Hoàn Lão, Tiên Lang, Phù Trích, Ba Đồn, Cự Nẫm, Cảnh Dương, Hiền Lộc, Hưng Đạo, làm nức lòng nhân dân quê hương và cùng cả nước đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân Pháp.

Hòa bình lập lại, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình ra sức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà, Quảng Bình trở thành tuyến đầu của hậu phương lớn của miền Bắc chủ nghĩa xã hội.

Ngày 16/6/1957, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình rất vinh dự được đón Bác Hồ vào thăm và Người đã căn dặn: “Nếu kẻ địch có hành động liều lĩnh gì thì Quảng Bình, Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng trước hết và phải đảm bảo đánh thắng chúng trước hết”. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, cán bộ, quân và nhân dân Quảng Bình đã ra sức thi đua sôi nổi xây dựng cuộc sống mới, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc xuất hiện. Tiêu biểu là Hợp tác xã nông nghiệp Đại Phong, Hợp tác xã nghề cá Quang Phú, đó là lá cờ đầu trong phong trào “3 nhất” toàn miền Bắc lúc bấy giờ.

Hòa bình chưa được bao lâu, chúng ta lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh mới vô cùng quyết liệt. Với vị trí là địa phương của tuyến đầu hậu phương lớn miền Bắc chủ nghĩa xã hội, điểm tập kết chi viện cho tiền tuyến miền Nam, đế quốc Mỹ đã tập trung đánh phá vô cùng ác liệt, liên tục cả ngày, đêm và mọi nơi, mọi lúc; nhưng Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã trụ lại, đứng vững và chiến đấu ngoan cường, đánh trả hàng ngàn trận của máy bay, tàu chiến giặc Mỹ và đã làm đúng như lời Bác Hồ đã dạy, là lập công oanh liệt, thắng Mỹ ngay trận đầu. Trong suốt những năm đánh Mỹ, với niềm tin vững chắc và quyết tâm cao

độ, nhân dân Quảng Bình đã nói và làm theo tinh thần “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “Nhà tan, cửa nát cũng ù; đánh thắng giặc Mỹ, cực chừ, sướng sau”. Cùng với xây dựng và chiến đấu tại chỗ, nhân dân Quảng Bình đã động viên hàng vạn con em lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam.

Ở tỉnh Quảng Bình theo tiếng gọi “Ba sẵn sàng”, năm 1965 số thanh niên nhập ngũ đã tăng 3,3 lần so với năm 1964, đạt 104% kế hoạch, hàng vạn thanh niên xung phong vào các đội dân công, hỏa tuyến, đơn vị thanh niên xung phong đi vào các chiến trường khốc liệt nhất, hay đến những tọa độ lửa, những tuyến đường ác liệt. Nhiều gia đình đã tiễn đưa người con thứ 3 thứ 4 lên đường làm nhiệm vụ của thanh niên. Nhiều thanh niên thuộc diện gia đình có con độc nhất vẫn kiên quyết ra trận. Cụ Nguyễn Triển ở xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh), mẹ Đinh Thị Thiên ở xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa) đã tiễn đưa con thứ 6 lên đường theo bước các anh trai...

Cũng trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt ấy những người mẹ, người chị, những người em gái lại thể hiện ý chí và tinh thần Bà Trưng, Bà Triệu. Ngày 18/3/1965, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động phong trào “Ba đảm đang” (lúc đầu là “Ba đảm nhiệm” sau đổi lại) trong giới phụ nữ. Ở tỉnh Quảng Bình phong trào đã nhanh chóng cuốn hút hàng vạn chị em tham gia, ghi tên phấn đấu thực hiện đạt danh hiệu “Ba đảm đang”. Phong trào “Ba đảm đang” đã phát huy truyền thống “Trung hậu đảm đang” của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Quảng Bình nói riêng, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới. Chính vì vậy phong trào đã nhanh chóng đi vào cuộc sống đưa lại những giá trị to lớn phục vụ cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Nhiều gương phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang đã xuất hiện ngày

càng nhiều. Đó là Mẹ Suốt anh hùng, các nữ anh hùng Trương Thị Diên, Nguyễn Thị Khίου, Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Kim Huế, Đinh Thị Thu Hiệp...

Trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, Quảng Bình là vùng đất diễn ra chiến tranh khốc liệt nhất. Trong sự khốc liệt ấy người dân Quảng Bình đã làm tròn sứ mệnh mà Tổ quốc giao phó là tuyến đầu của miền Bắc, là hậu phương trực tiếp của miền Nam. Ngay những ngày đầu của cuộc chiến tranh, quân và dân Quảng Bình đã lập nên những chiến công vang dội. Chỉ trong vòng 150 ngày đêm chiến đấu, quân và dân tỉnh Quảng Bình đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ, đồng thời đã bảo đảm giao thông thông suốt, sản xuất có hiệu quả cao. Nhân dịp này, ngày 17/7/1965 Hồ Chủ tịch đã gửi thư khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh ta “Chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi”. Cuối năm 1965, Đại hội tổng kết phong trào thi đua toàn tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Hai giỏi” nhằm động viên toàn quân, toàn dân trong tỉnh giương cao ngọn cờ thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Phong trào thi đua “Hai giỏi” đã trở thành phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân. Mỗi đơn vị trong lực lượng vũ trang, hợp tác xã, từng gia đình, mỗi cá nhân đều có chỉ tiêu phấn đấu “Đơn vị hai giỏi”, “Chiến sĩ hai giỏi”. Chính phong trào thi đua “Hai giỏi” đã tiếp sức cho 40 vạn người dân Quảng Bình vượt lên đau thương mất mát, máu lửa của chiến tranh lập nên những chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng cùng với cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.

Chính trong thời kỳ chiến tranh gian khổ ác liệt này, Quảng Bình phát huy truyền thống quê hương cách mạng yêu nước hơn bao giờ hết, biết bao những tấm gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm, những anh hùng từ trong tuyến lửa ác liệt của chiến tranh. Nhiều địa danh của “đất lửa” Quảng Bình gắn liền với những tập

thể và cá nhân anh hùng luôn khắc sâu in đậm trong ký ức của hàng triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Lịch sử mãi mãi không quên các chiến công lừng lẫy gắn với những tập thể và cá nhân anh hùng, liệt sĩ cùng với các địa danh nổi tiếng một thời chống Mỹ như: Cha Lo - Cổng Trời, đường 12A, đường 20 Quyết Thắng, sông Gianh, Nhật Lệ, bến phà Quán Hàu, Long Đại, Xuân Sơn, trận địa nữ pháo binh Ngự Thủy, lão dân quân Đức Ninh, Đại đội 759 Thanh niên xung phong, Mẹ Suốt anh hùng và các anh hùng liệt sĩ... Những tập thể, cá nhân anh hùng, liệt sĩ mãi mãi xứng đáng với quê hương của truyền thống cách mạng quật khởi và phong trào thi đua Hai giỏi. Trong giai đoạn lịch sử nào nhân dân và cán bộ Quảng Bình cũng luôn thấm nhuần và khắc sâu lời dạy của Người “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy cao độ truyền thống cách mạng của quê hương “Hai giỏi”, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, đoàn kết quyết tâm, thi đua lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Sức mạnh vô cùng to lớn của thi đua là sức mạnh của đoàn kết toàn dân, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và lòng tự hào dân tộc của mỗi người dân Quảng Bình yêu quê hương, đất nước.

Ngày nay, nhân dân Quảng Bình đang ra sức thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta tuy có thể và lực mới, nhưng cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn. Thi đua yêu nước sẽ là động lực mạnh mẽ giúp

nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Những thành tựu của sự nghiệp đổi mới trong hơn 30 năm qua cũng chính là thành tựu của các phong trào thi đua đầy tính sáng tạo từ cơ sở, từ nhân dân.

Phong trào thi đua yêu nước đã trải qua những chặng đường dài vô cùng vẻ vang trong lịch sử dân tộc. 70 năm qua, phong trào thi đua đã góp phần quan trọng thúc đẩy, động viên sức mạnh tiềm tàng của nhân dân ta, lập nên những chiến công lừng lẫy trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thần kỳ, cũng như những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là những thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước luôn luôn có tác dụng động viên, cổ vũ sức mạnh, niềm tin tất thắng cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình phấn đấu vươn lên giành nhiều thắng lợi to lớn trong giai đoạn cách mạng mới. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua theo ngành, theo lĩnh vực, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ các phong trào thi đua yêu nước đã nở rộ những bông hoa điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình. Trong những năm qua, kinh tế tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách trên địa bàn ngày càng tăng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và từng bước đồng bộ. Nhiều công trình, dự án mang tính động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã hoạt động có hiệu quả như: nhà máy xi măng Sông Gianh, khu công nghiệp Tây - Bắc Đồng Hới, khu công nghiệp cảng biển Hòn La, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cầu Nhật Lệ, cầu Kiến Giang,

đường 12A, cảng hàng không Đồng Hới, cảng biển Hòn La, khu du lịch Mỹ Cảnh... cùng nhiều công trình phục vụ cho phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể thao đang triển khai xây dựng và từng bước phát huy có hiệu quả. Nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh luôn hoàn thành vượt mức nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, tiêu biểu là Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Phát; Công ty cổ phần Tổng Công ty nông nghiệp Quảng Bình; Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình... liên tục nhiều năm hoàn thành vượt mức kế hoạch nghĩa vụ nộp ngân sách với số lượng cao.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Tiêu biểu có em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã giành “cú đúp” Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế cho đoàn Việt Nam trong hai năm liên tiếp (2016 và 2017), là một trong 5 học sinh xuất sắc nhất toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và kiện toàn, chất lượng khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao, phục vụ kịp thời có hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị của địa phương. Giải quyết việc làm và đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm dần; bộ mặt nông thôn mới, nhiều vùng quê đang từng bước được đổi mới, khởi sắc.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được củng cố, tăng cường. Chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và Mặt trận, đoàn thể các cấp ngày càng được nâng cao. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của mặt trận, đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới và tiến bộ. Thi đua, khen thưởng đã thực sự là

động lực quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh.

Những việc làm cao đẹp của các chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến nhắc nhở mọi người, nhất là những cán bộ, công chức, phải đề cao trách nhiệm, tận tụy trong công việc, nâng cao hiệu quả công tác, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, xa rời dân, vi phạm quyền và lợi ích của nhân dân.

Để phong trào thi đua thực sự mang lại hiệu quả, trước hết, các cấp ủy Đảng, chính quyền phải nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nắm vững Luật Thi đua, Khen thưởng, xác định rõ công tác thi đua, khen thưởng là trách nhiệm của mình, là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hoạt động của tổ chức, đơn vị cũng như đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Thi đua phải lâu dài và rộng khắp, không chỉ thi đua trong những dịp kỷ niệm. Các phong trào thi đua phải xác định cụ thể nội dung, biện pháp thực hiện, phong phú về hình thức, bám sát nhiệm vụ được giao. “Phải giữ ngọn lửa thi đua từ tỉnh tới cơ sở”. Thi đua diễn ra trong mọi công việc, ở mọi nơi, mọi lúc, mà hiện nay tập trung chủ yếu là trong việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ở đó, đòi hỏi của nhân dân và mệnh lệnh của cuộc sống là nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của từng sản phẩm, từng dịch vụ và cả nền kinh tế tỉnh Quảng Bình. Đây cũng chính là nội dung thi đua và thước đo đánh giá phần đóng góp thiết thực của công tác thi đua.

Đổi mới nội dung và hình thức khen thưởng là rất quan trọng, bảo đảm cho khen thưởng có tác dụng thực sự và tạo cho phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực. Công tác khen thưởng phải thực sự khách quan, đánh giá đúng mức độ thành tích, ưu tiên khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, đồng bào dân tộc ít người. Khen thưởng đúng, suy tôn đúng. Phương thức xét khen thưởng phải dân chủ, công khai, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, được mọi người thừa nhận, có sức cảm hóa và lan tỏa, giáo dục mọi người; tránh khen tràn lan, thành tích chưa nổi bật cũng đề nghị khen, càng tránh khen không trúng. Bởi vì, khen thưởng là đánh giá kết quả và là nhân tố thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Khen thưởng đúng, kịp thời thúc đẩy thi đua sôi nổi, khen thưởng sai kìm hãm phong trào thi đua.

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua phải được tiếp nối và phát huy trong cuộc sống, trên mọi mặt hoạt động của nhân dân trong tỉnh những năm sắp tới, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao, kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, gìn giữ môi trường, xây dựng văn hóa, xây dựng nông thôn mới, mở rộng dân chủ và phát triển nguồn nhân lực.

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các đoàn thể nhân dân tỉnh Quảng Bình càng nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; phát huy truyền thống quê hương “Hai giới”, tiếp tục vươn tới như “Gió Đại Phong”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng khắp và có chiều sâu ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và giai đoạn 2015-2020, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp ■